

Kỹ thuật trồng nho đen không hạt

Nho đen không hạt có hình dáng nhỏ nhắn thuôn dài. Vỏ quả có màu đen sẫm và vỏ tuy mỏng nhưng ăn rất giòn và ngọt. Sau đây là hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nho:

1. Thời vụ trồng nho

Thời điểm trồng nho thích hợp là tháng 12 đến tháng 1 hằng năm.

Nho đen không hạt thường được trồng vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 1 hằng năm. Thời điểm này khí hậu phù hợp nên nho sẽ phát triển tốt.

2. Làm đất trồng cây

Sau khi đã chọn được vị trí trồng và loại đất thích hợp bạn tiến hành chuẩn bị hố trồng và cày bừa vệ sinh kỹ đất trồng. Với diện tích lớn bạn nên trồng mỗi cây cách nhau ít nhất từ 4m trở lên. Tức là với khoảng 1ha nho trồng sẽ từ 1.800 cây.

Hố trồng bạn cần đào và bón lót vào đó một lượng phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục có sẵn sẽ giúp cho đất giàu dinh dưỡng và sạch bệnh cây phát triển tốt về sau này.

3. Làm giàn leo cho nho

Nho đen không hạt là loại cây dây leo nên trong khi trồng đến một thời kì nhất định cần phải làm giàn cho chúng phát triển. Giàn nho có thể được làm bằng sắt, dây thép gai hoặc giàn gỗ. Chiều cao của giàn khoảng 1,8m sẽ giúp cây phát triển tốt nhất.

Sau khi bám giàn nho leo và phát triển đến một thời điểm nhất định ngọn dài rồi bạn cần dùng sào dựng đứng gần gốc nho lên. Tiến hành chọn những ngọn khỏe nhất để tiến hành buộc cẩn thận lên sào. Cắt bỏ những cành nhỏ, cành yếu ở gần nách lá sẽ giúp cho cây dây leo được mọc chắc chắn nhất.

Thời điểm cây sinh trưởng phát triển nhanh bạn cần loại bỏ đi những búp sinh trưởng giúp các cành cấp 1 có thể phát triển nhanh nhất. Với mỗi gốc nho chỉ cần để lại 2,3 cành cấp 1 là đủ. Khi tay mọc dài, đo thấy chiều dài của nó khoảng 1m cần thực hiện cắt ngọn để lại trên mỗi tay nho vài cành cấp 2, những cành cấp 2 này gọi là cành quả. Buộc các cành quả vào dây thép sao cho không để chúng bị thương.

Sau khi trồng 1 năm cần cắt hết cành lá đã có, chỉ để lại cành quả, mầm dự trữ ở chân cành quả.

4. Bón phân cho cây nho

Vì là loại cây cần chất dinh dưỡng khá nhiều trong đất nên định kì cần bón thêm phân bón cho cây phát triển. việc bón phân này sẽ tùy thuộc vào thời gian sinh trưởng của cây và độ màu mỡ của đất.

Sau khi trồng được khoảng 1 tháng bạn tiến hành bón khoảng 40gram phân NPK cho mỗi gốc. Có thể hòa lẫn dung dịch phân vào trong nước để tưới quanh gốc sẽ giúp cây hấp thu nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Với những tháng sau đó bạn tiến hành rạch rãnh và bón xung quanh gốc khoảng 50kg/ha mỗi lần bón. Sau khi rải xong thì bạn lấp vào và tưới luôn cho phân bón ngấm vào trong đất. Định kì những năm sau tùy thuộc vào năng suất quả mà tăng giảm lượng phân bón cho hợp lý.

5. Thu hoạch quả

Sau 15 tháng trồng cây sẽ cho ra những chùm nho to và đẹp. Quả nho được thu hoạch cần chín đều màu. Quả to và mọng nước mỗi chùm nặng khoảng 0,3-0,4kg. Cần thận cắt cuống quả và xếp nhẹ nhàng nho trong hộp tránh dập nát. Bảo quản nơi râm mát sẽ giữ nho tươi lâu hơn.